
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

คร้ังที่ 1/2563 

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 

เวลา 09.30  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลชนบท 

อ าเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่23 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอุบล  กองค า ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท อุบล  กองค า 
2 นางสาวสุภารัตน์  เคนโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท สุภารัตน์  เคนโพธิ์ 
3 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา   ประจันตะเสน 
4 นายทนง  โนสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ทนง  โนสูงเนิน 
5 นายอรรคพล  คามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท อรรคพล  คามดิษฐ์ 
6 นายสมเดช  หอมตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สมเดช  หอมตา 
7 นายวิโรจน์  แสงมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
8 นางสาวสตาร์รัก  อักษร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สตาร์รัก  อักษร 
9 นางชัญญานุช   แก้วสุพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ชัญญานุช   แก้วสุพรรณ 

10 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
11 นายสมบูรณ์  แก้วมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท สมบูรณ์  แก้วมาลา 

   ส 
 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท  
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ชัชวาล  ตั้งวฒันสุวรรณ 
2 นายเถลิงศักดิ์  เวียงวงษ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท เถลิงศักดิ์  เวียงวงษ์ 
3 นางจงกล  หอมพิสัย รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท จงกล   หอมพิสัย 
4. นายสุริยน  ช่วงหาราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท ส---- 
5. นางวงเดือน  ชูเนตร เลขาฯนายกเทศมนตรีต าบลชนบท  

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

6 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
7 นายวิทูล   สุขเพีย รองปลัดเทศบาลต าบลชนบท วิทูล   สุขเพีย 
8 นายถาวร  ละอองเอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ถาวร  ละอองเอก 
9 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช   ว่องไว 

10 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 

11 นางสุพิชชา  ศรีหนองหว้า หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุพิชชา  ศรีหนองหว้า 



[2] 
 

12 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
13 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
14 นางสุมามาลย์  จันทะเขต เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน สุมามาลย์  จันทะเขต 
15 นางปูริดา  สุดอาราม เจ้าหน้าที่ธุรการช านาญงาน ปูริดา  สุดอาราม 
16    
 
 เมื่อถึงเวลานัดหมาย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เข้าห้อง

ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในการประชุม คือนางอุบล กองค า 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม  จากนั้น
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไป 

นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท       
 
 

เทศบาลต าบลชนบทเราได้รับโอนบุคลากรมาใหม่ที่มีความสามารถ ขอ
แนะน าบุคลากรที่ มา ใหม่  ดั งนี้ ค่ ะ  1 .จ่ า เอกยุทธนา ตาบ้ านดู่    
ปลัดเทศบาลต าบลชนบท 2.นายวิทูล  สุขเพีย  รองปลัดเทศบาลต าบล
ชนบท 3.นางสุพิชชา  ศรีหนองหว้า  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบล
ชนบท 4.นางปูริดา  สุดอาราม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เรา
ได้รับโอนบุคลากรมาใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเทศบาลต าบล
ชนบท คิดว่าทางเทศบาลของเราต้องเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิม แล้วก็วันนี้เราดี
ใจที่ได้รับเกียรติ เราได้เรียนเชิญก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นมิติใหม่ของสภา
เทศบาลต าบลชนบทแห่งนี้ รู้สึกว่าก านันผู้ใหญ่บ้านพร้อมใจกันมาทาง
เทศบาลขอขอบคุณท่านมาก หวังว่าคราวหน้าต่อไปก็จะมีบุคลากรที่เรา
รับเชิญมาเป็นคนที่ทรงคุณค่า จะได้มารบัทราบกิจกรรมของสภาแล้วก็จะ
ได้น าข้อมูลต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ฟังในทางที่ถูกต้อง ขอบคุณ
มากค่ ะ  ท่ านก านั นผู้ ใหญ่บ้ าน  ต่อ ไปก็ขอ เปิ ดการประชุ ม เลย                                                  
เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภา ทต.ชนบทผู้เข้าร่วม
ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่1/2563 เพ่ือพิจารณา
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) รวมทั้งพิจารณาข้อราชการต่างๆ เชิญ
ท่านเลขาฯค่ะ 

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศอ าเภอชนบท เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ได้
ท าค าร้องยื่นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทเป็นกรณีเร่งด่วน 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลชนบทพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 นายอ าเภอชนบท จึงได้เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 
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16 กันยายน 2563 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลชนบท ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
นางพยุง เหล็กดี  นายอ าเภอชนบท 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 

ที่กล่าวมาเป็นวาระที่ 1 นะคะ เรื่องประธานและเลขาแจ้งให้ทราบแล้ว
ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระที่ 2 ค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
นายจ านงค์  เมืองวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอุบล  กองค า                        
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2563  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการประชุมได้ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาให้ไปอ่าน แล้วก็ไปทบทวนดูแล้วจะขอให้ท่านเพิ่มเติม
หรือมีข้อบกพร่องอะไรกรุณายกมือถามได้นะคะ ถ้าไม่เรียบร้อยหรือจะ
เพ่ิมข้อความอะไรเข้าไปขอให้ยกมือเลยนะคะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.จ านงค์
เมืองวงษ์  
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชนบท ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 14.00  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทหน้า 3 
นับจากข้างบนลงข้างล่างบรรทัดที่ 6 ซึ่งสามรถด าเนินการแก้ไขยังไง  
แก้ไขเป็นสามารถนะครับ ต่อไป หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 15 ฉุกเฉินเมื่อมีผู้
บาเจ็บฉุกเฉิน แก้ไขเป็นบาดเจ็บนะครับ ต่อไปนับจากบรรทัดข้างล่าง
ข้อความว่าระวังโรคติต่อ แก้ไขเป็นโรคติดต่อนะครับ หน้าที่ 6 อ่านไม่
ออกเลยครับ หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 6 ข้อความพัฒนาถิ่น 5 ปี แก้ไขเป็น
พัฒนาท้องถิ่นนะครับ บรรทัดที่ 7 ครับเพ่ิมเติมครับ นับจากบรรทัด
ข้างล่างบรรทัดที่ 15 อ่านว่าอะไรการประชุมสภาสมัยสามัย แก้ไขเป็น
สมัยสามัญนะครับ ขอบคุณครับ 
 
 แก้ไขค าผิด ตามนี้นะคะ 

นายวิโรจน์  แสงมณี                   
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

กระผมนายวิโรจน์ แสงมณี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
ประธานสภา ฝากถึงท่านผู้บริหารนายก กรณีการพิมพ์หนังสือประชุม
สภา งบประมาณก็ขอซื้อประจ าทุกปีเครื่องพิมพ์ก็จะหมดงบประมาณทุก
ปี ไม่น่าเอามาแจกสมาชิกนะครับแบบนี้เพราะว่าเอามาแจกก็อ่านไม่ออก
ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ 
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นางอุบล  กองค า                        
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
                                                                

เราท างานตลอดคืนเร่งๆให้มันทัน งบประมาณนี้ก็ท ายากต่อไปก็จะแก้ไข
นะคะขอบคุณมาก ใครมีอะไรที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือข้อบกพร่องกรุณา
ยกมือค่ะ ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะคะท่านใดเห็นว่าการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือ
ค่ะ และท่านใดที่ไม่เห็นชอบกรุณายกมือค่ะ  

นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี
1  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์ 2.นายสมเดช  หอมตา       3.นายวโิรจน์  แสงมณี   4.นาย
อรรคพล  คามดิษฐ์) 
ลา 1 ท่าน   (.นายวสันต์  วรางคณวดี )  

 
ระเบียบวาระท่ี  3 

 
กระทู้ถาม 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4          
                     

 

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
-ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564  (วาระรับหลักการ) 
 

นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยนายกเทศมนตรี
ต าบลชนบท ได้ยื่นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอให้ท่านเลขาชี้แจง
ระเบียบกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและขั้นตอนที่พิจารณาให้ทุก
คนทราบ 
 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
และหัวหน้า ส่วนราชการ ในระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องการพิจารณาร่าง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของเทศบาล 
ต าบลชนบท ขอชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท า
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การพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง งบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้อง พิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปรายห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ 
สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภา ท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาจะต้อง ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่าง
น้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ แปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม
พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง ประกอบรายงาน หรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการ แปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
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เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง 
ประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย กับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ  เสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน 
หรือบกพร่อง ในสาระส าคัญท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น
ไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง
ก็ได้ โดยไม่ให้ มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็
ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม ความในวรรค
สามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณี 
ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ ประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมต ิเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต ่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่ 
 

นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ           
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลชนบท น าเสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔  ต่อที่ประชุม 
และกล่าวค าแถลงงบประมาณและชี้แจงรายละเอียดในการเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ต่อสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้แทนทุกท่าน ท่าน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วม สังเกตการประชุมสภา เทศบาลต าบลชนบท
เพ่ือพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ใน
วันนี้นะครับ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลา เพ่ือเป็นสักขีพยาน
ในการประชุมสภาครั้ งนี้  กระผม นายชัชวาล ตั้ ง วัฒนสุ วรรณ
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพุทธศักราช 2564  ให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณา บัดนี้ถึง
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เวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อสภาเทศบาล
ต าบลชนบทอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารฯ จึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลชนบทได้ประมาณ
การรายรับทุกหมวดไว้จ านวน  68,300,000 บาท โดยสามารถจ่าย
จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ใน
ส่วนของรายได้ท่ีเทศบาลต าบลชนบทจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถน าไปบริหารงานทั่วไป และงานบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท างบประมาณของ
เทศบาลต าบลชนบทเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย
เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลต าบลชนบทมี เงินสะสมคง
เหลืออยู่  ณ วันที่  31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.  2563  จ านวน 
39,211,434.80 บาท ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับของ
เทศบาลต าบลชนบทจะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือการบริการให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก็ตาม แต่เทศบาลต าบลชนบทก็สามารถด าเนินกิจกรรมตามที่
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เท่าที่ก าลังความสามารถจะท าได้ 

อาศัยอ านาจตามข้อ 34 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
ชนบท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

1.สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 
2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   
 จ านวน 62,231,667.64 บาท 

1.1.2 เงินสะสม    
 จ านวน 39,211,434.80 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   
 จ านวน 19,403,538.18 บาท 

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 10 โครงการ 

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 
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1) รายรับจริง จ านวน  68,348,077.36 บาท  
ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร    
 จ านวน907,428 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 จ านวน 1,057,721.04 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
 จ านวน638,484.97 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 จ านวน 0 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
 จ านวน62,149.97 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    
 จ านวน 0  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    
 จ านวน 34,566,613.38 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
 จ านวน 31,115,680 บาท 

2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
 จ านวน30,700   บาท 

3) รายจ่ายจริง จ านวน 62,181,747.29  บาท 
ประกอบด้วย 
งบกลาง     
 จ านวน 19,403,275.82 บาท 
งบบุคลากร     
 จ านวน 18,480,781.34 บาท 
งบด าเนินงาน     
 จ านวน 12,455,109.99 บาท 
งบลงทุน      
 จ านวน7,843,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น     
 จ านวน 0  บาท 
งบเงินอุดหนุน     
 จ านวน3,999,580.14 บาท 

4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จ านวน 30,700 บาท 

5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   
 จ านวน2,085,000 บาท 

6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 
 จ านวน 0          บาท 

7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    
 จ านวน 0 บาท 
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นางอุบล  กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 

และขออนุญาตแถลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายได้จัดเก็บเอง
นะครับ หมวดภาษีอากรรายรับประจ าปีงบประมาณ 2562  
907,428.00 บาท ในปีงบประมาณ 2563 มีการประมาณการรายรับ
ไว้ที่ 1,005,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 ประมาณการไว้ที่ 
904,000 บาท ผมจะขออนุญาตน าเรียนเฉพาะรายรับจริงปี 62 และ
ประมาณการปี 64 จะเริ่มจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ซักซ้อมการประมาณให้ใกล้เคียงกับให้ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ผ่านมาซึ่งในปี 2563 ยังไม่ได้มีการยื่นงบประมาณ ก็จะให้
ใช้ปีงบประมาณ 2562 แทนหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รายรับปี 2562 ทั้งสิ้น 1,057,721.04 บาท ประมาณการปี 2564 
รายรับ 1,182,500 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ปี 2562  จ านวน 
638,484.97 บาท ประมาณการปี 2564 จ านวน 635,000 บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริงปี 2562 จ านวน 62,149.97 บาท 
ประมาณการปี 2564  จ านวน 62,500 บาท หมวดรายได้จากทุน
รายรับจริงไม่มีนะครับ ประมาณการปี 2564 ก็ไม่ได้ตั้งไว้ รายรับที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลชนบท หมวดภาษีจัดสรร
รายรับจริงปีพุทธศักราช 2562 ทั้งสิ้น 34,566,613.38  บาท  
ประมาณการปี 2564 ตั้งไว้ 34,516,000 บาท รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจริงปี 2562 ทั้งสิ้น 
31,146,380 บาท ประมาณการปี 2564 ตั้งเอาไว้ 31 ล้านบาทถ้วน
รวมประมาณการรายรับจริงปี 2562  จ านวน 68,378,777.36 บาท
ประมาณการรายรับปี 2564 ตั้งไว้ 68,300,000 บาท ในส่วนของ
รายจ่าย รายจ่ายแบ่งออกเป็นงบกลาง รายจ่ายจริงปี 2562 ทั้งสิ้น 
19,403,275.82 บาท ประมาณการรายจ่ายปี 2564 จ านวน
20,313,767 บาท งบบุคลากรรายจ่ายจริงปี 2562 จ านวน
18,480,781.34 บาท ประมาณการรายจ่าย ปี 2564 จ านวน 
20,940,497 บาท งบด าเนินงานรายจ่ายจริงปี 2562 จ านวน 
12,485,809.99   บาท ประมาณการรายจ่ายปี 2564  จ านวน 
16,091,736 บาท งบลงทุนรายจ่ายจริงปี 2562 จ านวน 
9,928,000 บาท ประมาณการปี 2564 จ านวน 7,084,000 บาท
งบเงินอุดหนุนรายจ่ายจริงปี 2562 3,999,580.14  บาท ประมาณ
การรายจ่ายปี 2564  3,870,000 บาท รวมรายจ่ายงบประมาณที่
จ่ายจริงปี 2562  64,297,447.29 บาท ประมาณการปี 2564  
68,300,000 บาท  จึงขอน าเรียนไปยังท่านประธานสภา ไปยังท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเพื่อได้โปรดพิจารณาครับขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านนายกค่ะ การที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ไว้แล้วนั้นมี
ท่านใดที่จะซักถามหรือเพ่ิมเติมอะไรขอให้ท่านไปศึกษาอยู่ในเล่มที่แจก
ไปแล้วนั้น ดิฉันจะให้เวลาประมาณ 10 นาที ท่านสงสัยหรือจะเพ่ิมเติม
อะไรหรือสงสัยประเด็นอะไรก็จะให้ท่านมาซักถามได้ใครจะอธิบาย
รายละเอียดต่างๆที่ท่านสงสัยก็อธิบายได้นะคะ  
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นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่  
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

ขออนุญาตแก้ไขรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณนะครับ เมื่อ
สักครู่ที่ผมน าเรียนสมาชิกสภาฯ น าเรียนท่านประธานสภาฯนะครับใน
ส่วนของค าแถลงงบประมาณนะครับในข้อที่ 2 การบริหารงาน
งบประมาณในปีงบประมาณ 2562 นะครับ ขออนุญาตแก้ไขในข้อที่ 6 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสมในเอกสารเดิมที่เขียนเอาไว้ว่า
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม 19,403,538.18 บาท ขอ
อนุญาตแก้ ไขว่าไม่ ได้มีจ่ ายเงินอุดหนุนส ารอง เนื่องจากตัว เลข
คลาดเคลื่อน ขอประทานโทษด้วยครับ  
 
ขอมติในที่ประชุม รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
นะคะ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมร่วมกันท่านใดเห็นว่าควรรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2564 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือค่ะ 
 
มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564   จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไมเ่ห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์ 2.นายสมเดช หอมตา 3.นายวโิรจน์  แสงมณี   4.นายอรรคพล  
คามดิษฐ์) 
ลาประชุม  1 ท่าน   (.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
 
ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง  ลา 1 ท่านเป็นอันว่ามติที่ประชุม
เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติปี 2564 ต่อไปเป็นขั้นตอนการ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554)  ข้อ 103 
และข้อ 105 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คนเพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สภาท้องถิ่นได้รับ
หลักการแล้ ว  ในการนี้ จึ งขอให้สมาชิ กสภา ได้ เสนอจะแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน ซึ่งค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
รับรองอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2 คน คือรายละเอียดต่างๆก็อยากจะให้ท่าน
ปลัดเทศบาล อธิบายเรื่องเสนอให้แต่งตั้งสมาชิก เรียนเชิญค่ะ 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านรองประธานสภา 
สมาชิกสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบล
ชนบท ท่านรองนายก ผู้น าที่ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านนะครับ ก่อนอ่ืนผมขออนุญาตแนะน าตัวอีกครั้งหนึ่งนะ
ครับ กระผมชื่อจ่าเอกยุทธนา ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ได้รับ
ค าสั่งโอนย้ายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถ้านับระยะเวลาแล้วก็
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ประมาณ 1 เดือน  กระผมย้ายมาจาก อบต.เขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า 
ก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่เทศบาลต าบลสีชมพู เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า
อ าเภอชุมแพ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอชื่นชมการประชุมครั้งแรก ได้สังเกตการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 ชื่นชมในการท าหน้าที่ของ
แต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่ของท่านประธานก็ดี ท่านสมาชิกก็ดี
รวมถึงท่านผู้บริหารที่ยื่นญัตตินะครับ ก่อนที่ผมจะขออนุญาตน าเรียนใน
ส่วนว่าที่ท่านประทานให้ผมชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายนั้น ผมขออนุญาต
น าเรียนเพ่ือท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับทราบงบประมาณปี 2564 
ที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่สาระส าคัญคือว่าการใช้จ่าย แล้วก็มาที่มาของเม็ด
เงินแล้วก็มาตั้งจ่าย ถามว่าเม็ดเงินมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ ที่จริงผม
พ่ึงเข้าประชุมครั้งแรกถ้าเป็นที่เคยท ามากว่าจะรับหลักการไปได้ก็เกือบ 
15.00 น. นะครับ ซึ่งที่เราแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางใน
รูปแบบของเวทีสภานะครับ แล้วก็ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย แต่วันนี้ผม
ชื่นชมว่าทุกท่านเข้าใจในบริบทของการประชุมนะครับ ตามที่ท่านนายก
ขออนุญาตท่านประธาน ประเด็นงบประมาณตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลชนบท ท่านชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ ท่านได้น าเสนอญัตติร่างเทศ
บัญญัติปี 2564 ต่อสภาไปแล้วเมื่อสักครู่ ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะ
ครับว่า การท างบประมาณของเทศบาลต าบลชนบท เราจัดท า
งบประมาณแบบสมดุลนะครับ ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เรา
งบประมาณของท้องถิ่นเขาท าในรูปแบบที่ท่านเห็นนะครับ งบประมาณที่
เป็นรูปเล่มออกมานี่เป็นการจัดท าตามระเบียบวิธีงบประมาณนะครับ ซึ่ง
เป็นงบประมาณมันจะมีงบประมาณอยู่ 2 ประเภทนะครับงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกรณีนี้ในส่วนของ ที่เรา
ก าลังพิจารณาได้จากทั่วไป ซึ่งมันจะประกอบด้วยรายจ่ายงบกลางแล้วก็
งบจ่ายตามแผนงานที่จะมีรายจ่ายประจ าที่ท่านเห็นว่าเงินเดือนมาจาก
ไหนนะครับ แล้วก็รายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่เราไปท าถนนหนทางแล้วก็ใน
รายจ่ายประจ ารายจ่ายเพ่ือการลงทุนก็จะมาท าเป็นรายจ่ายอีก 4 ด้าน 
12 แผนงาน 36 งาน อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบงบประมาณที่เราพิจารณา
แล้วก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ ประเด็นต่อมาก็คือว่าโครงการต่างๆที่ท่านนายกได้
เอามาตั้งไว้นั้นเป็นโครงการมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับนี่คือ
ความส าคัญของแผนเป็นไปตามระเบียบและด้วยงบประมาณของแผน
งบประมาณข้อ22 ชัดเจนนะครับ ว่าจะต้องเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นมา
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ แล้วก็มาสอดคล้องกับในส่วนของ
ระเบียบแผนที่ท่านประชาคม เอาโครงการในแผนไปเป็นกรอบในการ
บริหารงบประมาณ ผมเชื่อว่าโครงการที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติทั้งหลายอยู่
ในแผนพัฒนา ประเด็นต่อมาคือว่าในส่วนของเงินรายรับที่ท่านนายก
แถลงไปก็คือว่ามันมาจากไหนบ้าง ซึ่งมันก็จะมีอยู่หลักๆนะครับอันแรกก็
คือพวกรายได้จัดเก็บเองจัดเก็บเองมันก็คือพวกภาษีอย่างที่ขออนุญาต
ท่านผู้น านะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ก็ดีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาช าระ
ภาษีนะครับภาษีก็จะเข้ามาอยู่ที่ท้องถิ่นก็จะมาตั้ งรับเทศบัญญัติ
งบประมาณก็คือกฎหมายงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนะครับ เมื่อ
ผ่านสภาแล้วผู้ก ากับดูแลหรือผู้ดูแลอนุมัติจึงจะประกาศใช้ได้ภาษีที่เรา
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จัดเก็บมันก็จะมีหลายอย่างภาษีตัวใหม่ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียม
หรือที่เราประกอบกิจการต่างๆเอามาช าระก็รับเป็นรายได้นอกนั้น
เจ้าหน้าที่รัฐบาลก็จัดสรรมาให้ นี่คือแหล่งที่มาเงินรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ
เงินอ่ืนๆ รายละเอียดสาระต่างๆผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านคงได้ศึกษา 
ซึ่งตอนนี้ท่านได้รับทราบแล้วเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นในขั้นตอนต่อไปใน
ข้อบัญญัติว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา เมื่อสภาเรารับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ สภารับหลักการแล้วก็จะต้องส่งร่างเทศบัญญัติไปให้กับ
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็คือคณะกรรมการสามัญที่สภาจะแต่งตั้งมี
จ านวน 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 103 คราวนี้ใน
ส่วนของการเลือกในข้อ 4.5 ที่หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วจะต้องส่งร่าง
เทศบัญญัติไปให้กรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วก็ต้องไปเสนอค าแปร
ตอนนี้มาดูว่าใครจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็คณะกรรมการแปร
ญัตติมีหน้าที่อย่างไรในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาเขาเขียนว่าระบุไว้
ชัดเจนในวิธีการเลือกข้อ 107 ข้อบังคับการประชุมสภาให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลมก็หมายความว่าการเลือกต้องเป็นไป
ตามมติว่าในข้อ 103 บอกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คนในครั้งแรกที่ประชุม
สภาก็ต้องพิจารณาว่าเราจะมีคณะกรรมการ แปรญัตติกี่ท่านจะเอา 3 
หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ก็แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรนะครับ
อันนี้คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่ 2 เมื่อที่ประชุม  ก าหนดจ านวน
คณะกรรมการญัตติแล้วว่าจะเอากี่คนก็จะไปสู่การเลือกวิธีการเลือกนั้น
เขาจะให้เลือกทีละคนจนครบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติตามที่เรา
ก าหนด ส าหรับการเลือกก็ให้สมาชิกแต่ละท่านมีสิทธิ์เสนอชื่อ 1 ท่าน
ต้องมีผู้รับรอง 2 ท่าน แต่ชื่อที่เสนอนั้นไม่จ ากัดจ านวนอันนี้ก็คือวิธีเลือก
หากมีการเสนอชื่อไม่เกินจ านวนสมาชิก ก็ถือรายชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก
ก็จะเป็นวิธีการเลือกสมาชิกสภาคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นเป็นกรรมการ
สามัญที่สภาเราจะเลือก ดังนั้นในประเด็นต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ก็
จะต้องไปประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่สภามีมติรับหลักการแล้ว เมื่อ
สมควรที่จะมีการแปรญัตติหรือไม่อย่างไร หรือในการประชุมนั้นก็ต้องมี
การบันทึกรายงานการประชุมว่ามีการพิจารณาร่างตามข้อต่างๆในส่วน
รายละเอียดถึงการที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ประชุมต่อประธานสภา เพ่ือที่ไปประชุมในวาระที่ 2 และ 3 นี่คือหน้าที
คณะกรรมการแปรญัตตินั้นก็สามารถสงวนค าแปรญัตติตัวเองได้นะครับ
ถ้าหากท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ที่ประชุมในวาระที่ 2 หรือ
คณะกรรมการแปรญัตติอาจจะสงวนค าแปรญัตติ ก็ ได้  ก็ อยู่ ที่
คณะกรรมการในการประชุมในครั้งนั้น ในการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตตินั้นฝ่ายเลขาก็จะประชุมหลังจากครบระยะเวลาค าแปรญัตติซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับในข้อ 49  เมื่อได้คณะการแปรญัตติแล้วที่ประชุม
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติให้สมาชิก ซึ่งจะมีการยื่น
เสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภารับ
หลักการ ซึ่งเป็นไปตามบังคับข้อ 45 วรรคท้ายนะครับอันนี้ก็คือในส่วน
ของหน้าที่ผมก็เลยขยายค าแปรให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
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นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
นางสาวสุภารัตน์ เคนโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 
นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 
 
นางสาวชัญญานุช แก้วสุพรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางสาวสตาร์รัก อักษร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

แปรญัตติ สรุปคือว่าในอันดับต่อไปท่านประธานสภาท่านก็จะได้หารือ 
ขอมติในท่ีประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติหรือคณะกรรมการสามัญ ที่
เราจะแต่งตั้งกฎหมายบังคับตามข้อ 103 ว่าจะมีทั้งหมด 3 คนแต่ไม่เกิน 
7 คน ว่าเราจะเอากี่คนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเลือกนะครับ ในส่วน
การเลือกนั้นก็ไปอาศัยตามข้อ 12 มาใช้โดยอนุโลมในการเลือกทีละคน
จนครบจ านวนที่เราก าหนด อันนี้ก็คือขั้นตอนหลังจากเราได้แล้วก็จะ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปต่อไป ซึ่งที่ประชุมก็ต้องก าหนดด้วยว่าเมื่อ
คณะกรรมการที่เราเลือกขึ้นมาก็ต้องท าหน้าที่ประชุมในวันไหนหลังจาก
พ้นระยะเวลาค าเสนอค าแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมก็ต้องก าหนด
ไปพร้อมกันด้วยอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องด าเนินการจากที่เรารับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วแล้ว  ก็ตามที่ท่านประทานได้
มอบหมาย ให้กระผมน าชี้แจงขอระเบียบกฎหมายข้อขออนุญาต
ด าเนินการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านปลัดค่ะ ท่านสมาชิกก็คงได้ฟังค าชี้แจงและเข้าใจแล้วนะคะ
ที่นี้ดิฉันก็จะหารือพวกท่านว่าเราจะเอาคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนดีแต่
สมัยก่อนประเพณีแล้วก็มี 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คนอยากถามที่ประชุมก่อน
ว่าจะเอา 3 คนหรือจะเอา 7 คนสมาชิกท่านใดเสนอ เชิญท่านรอง
ประธานสภา 
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวสุภารัตน์ 
เคยโพธิ์  ดิฉันขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านค่ะ  
 
ขอผู้รับรองค่ะ  
ผู้รับรอง 1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 
ผู้รับรอง 2. นางสาวชัญญานุช แก้วสุพรรณ 
ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
ดิฉันนางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ขอเสนอคุณชัญญานุช แก้วสุพรรณ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
 คุณกัณทิดาขอเสนอคุณชัญญานุช แก้วสุพรรณนะคะ กรุณาขอเสียง
รับรองค่ะ  
ผู้รับรอง 1.นายทนง  โนสูงเนิน  
ผู้รับรอง 2. นายสมบูรณ์  แก้วมาลา 
ท่านต่อไปมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเรียนเชิญค่ะ ท่านชัญญานุช แก้ว
สุพรรณค่ะ 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางชัญญานุช  แก้วสุพรรณ
ขอเสนอนายทนง  โนสูงเนิน  
ดิฉันนางสาวสตาร์รัก อักษร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ค่ะ ขอเสนอท่าน
สมบูรณ์  แก้วมาลา 
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จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่  
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

 
ผมขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับ ในข้อบังคับการประชุมเราเป็น
การคัดเลือกทีละคน ครั้งแรกท่านประธานได้ขอมติแล้วว่าเราจะเลือก 3 
ท่าน ดังนั้นจะเป็นการเลือกคณะกรรมการคนที่ 1 ก่อน ท่านประธานจะ
ถามว่ามีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เป็น
คณะกรรมการไปอีกคนหนึ่งก็จะมีคนที่รับรองเสนอท่านชัญญานุช อันนี้ก็
จะเป็นการเลือกคณะกรรมการคนที่ 1 ก่อนคราวนี้ท่านประธานก็จะถาม
ว่ามีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 หรือไม่นะครับถ้าไม่มี
ใครเสนออีกถือว่า ท่านชัญญานุช ได้รับเลือกการเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 1 หลังจากนั้นท่านประธานก็จะถามขอที่ประชุมให้เลือกคนที่ 
2 เสนอชื่อคนที่ 2 ตามล าดับต่อไปเมื่อที่ประชุมเสนอแล้วมีผู้รับรอง
ถูกต้องท่านประธานก็จะถามว่ามีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีการเสนอเพ่ิมอีกมีการเสนอชื่อคนเดียว
ใช่ไหมครับ อย่างนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2 หลังจากนั้นถ้าประธานก็จะให้สมาชิกได้เสนอชื่อคนที่ 3 แล้ว
สมาชิกเราก็จะเสนอชื่อ  แล้วท่านประธานก็จะได้ถามว่าถ้าไม่มีท่านใด
เสนอเพ่ิมเติมมีการเสนอชื่อเดียวท่านก็จะได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติที่ 3 ก็จะครบ 3 ท่านนะครับ ผมก็ขออนุญาตน า
เรียนเพ่ิมเติมแค่นี้ครับ 
 
การที่กระบวนการการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งทางสภาได้มี
มติในการก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน นี้อันนี้ขออนุญาต
น าเรียนนะครับเพื่อความถูกต้อง ในกระบวนการการตั้งคณะกรรมการใน
ข้อบังคับการประชุมที่น ามาใช้ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขอให้
เลือกสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน เมื่อสักครู่กระบวนการตามที่ผมเข้าใจนะ
ครับท่านประธานสภาได้แจ้งให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมีสมาชิกสภาเสนอชื่อทั้งหมด 3 คน
แต่ทั้งสามคนนี้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ถ้าไม่
เริ่มต้นใหม่จะต้องลงมติว่าใน 3 คนที่เลือกคือท่านใด ควรจะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อได้คนที่ 1 แล้วคณะกรรมการ
จะต้องขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อเพ่ือให้สมาชิกเทศบาลผู้สมควร
ได้รับได้รับการเป็นคนที่ 2 ถ้าเอาตามที่เสนอชื่อครั้งแรก 3 คน อีก
กระบวนการหนึ่งคือ ก็เสนอชื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ คือท่าน
ประธานสภาต้องถามสมาชิกสภาว่าให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
1 แล้วให้สมาชิกเสนอใหม่ครับ คอยดูว่าจะมีคนเสนออย่างไรขออนุญาต
น าเรียนครับขอบคุณครับผม 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร กระผมนายวิโรจน์ แสงมณี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านปลัดครับแนะน าด้านกฎหมาย
ถูกต้องเด็ดขาดด้วยนะครับ ขนาดที่เราประชุมมา 7-8 ปีไม่เหมือนอย่าง
นี้เลยนะครับ แต่ก่อนยกมือสมาชิก 5 คนก็สู้กันแต่มันไม่ใช่ยกกันทีละคน
ไม่ใช่ยกสู้กันทีละคนครับ ไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติของสภาเราจะได้
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จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่  
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติได้ถูกต้องครับ 
 
กระผมนายอรรคพล คามดิษฐ์  ว่าจะให้วาระนี้ผ่านไปก่อนถึงจะพูดก็ขอ
อนุญาตขึ้นมาตั้ง ข้อสงสัยว่าตอนนี้เราได้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว แล้วก็
ได้ผ่านการอนุมัติโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีข้อสงสัยว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เราได้ประชุมกันอยู่ตอนนี้ ตามกฎหมาย หมวดที่ 5 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งได้แจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ อ าเภอในงานที่
เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นให้รับทราบโดยทั่วกัน 
ภายใน 15 วันที่ได้ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
30 วัน อันนี้ผมตั้งข้อสังเกต ตอนนี้ก็ตั้งข้อสงสัยท าให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะครับ ขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 
 
ที่ท่านถามมา คือต้องมีการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น นะคะ 
 
 
ขออนุญาตเรียนท่านประธานสักครู่ คือท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ 
อยากให้เรามีความชัดเจนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ จะว่าท่านประธานก็
ท าหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าผมขอเพ่ิมความชัดเจนอีกนิดหนึ่ง เผื่อ
ท่านจะได้เข้าใจในแนวทาง เมื่อท่านประธานได้ให้ข้อเสนอในข้อบังคับอัน
นี้ข้อบังคับการประชุมเขาเขียนไว้ชัดเจน ในกรณีที่ เราจะเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ เขาให้น าความในข้อที่ 2 มาใช้ตัวอนุโลม ในค า
ว่าอนุ โลม คือในส่วนที่ เป็นหลักสาระส าคัญ ในการเลือกครั้ งนี้ 
หมายความว่าเลือกทีละคนนะครับ ท่านประธานก็จะให้สมาชิกเสนอชื่อ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ก่อน เมื่อได้สมาชิกที่ท่านเสนอแล้ว 
คนที่เสนอชื่อนั้นต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ และหลังจากนั้นถ้าประธานก็
จะขอผู้รับรอง 2 ท่าน และก็แนะน าตัวเลยนะครับว่าท่านชื่ออะไร เป็นผู้
รับรองบอกชื่อแล้วบอกว่าท่านเป็นผู้รับรอง หลังจากนั้นท่านประธานจะ
ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควร ที่จะเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 1 เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ท่านประธานก็จะให้เวลาสักครู่หนึ่ง เมื่อ
ในที่ประชุมไม่มีใครเป็นผู้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เพ่ิมเติม
อีกแล้ว หรือท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงท่านเดียว ก็จะได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ต่อไปท่านประธานก็จะถามที่ประชุม
ว่า มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ที่
ประชุมก็จะเสนอสมาชิกท่ีผู้สมควร เหมือนคนที่ 1 มีผู้รับรอง 2 ท่าน แต่
ท่านประธานก็จะถามว่ามีใครเสนอเพ่ิมเติมอีก เพ่ือจะเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีก แสดงว่าสมาชิกท่าน
นั้นมีคนเดียวนะครับ ต่อไปท่านประธานก็จะถามเพ่ือคัดเลือกสมาชิกคน
ที่ 3 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกนะครับ อันนี้ชัดเจนนะครับใน
ส่วนของวิธีการเลือก ส่วนคัดเลือกได้ครบจบแล้วท่านประธานก็จะ
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นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 

ประกาศรายชื่อนะครับ ผู้ได้รับการคัดเลือกแปรญัตติมีทั้งหมด 3 ท่านซึ่ง
ประกอบไปด้วยใครบ้าง หลั งจากนั้นที่ประชุมก็จะก าหนด ให้
คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณา แปรญัตติ อย่างน้อยต้องมีระยะเวลา
ในการเสนอ ค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นที่ประชุมก็
จะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมในหลักการที่รับพิจารณาไป
แล้ว ไปรับในเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ขอแปร ในส่วนของกระบวนการ
แปรญัตติทั้ งหลายนะครับ และนี่คือขั้นตอนต่อไป เมื่อสักครู่ ได้
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 แล้วนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ
ผม 
ขอบคุณท่านปลัดค่ะ มีท่านใดที่จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติอีกบ้าง
คะได้คนที่ 1 แล้วมีคนรับรองแล้ว 2 คน คือท่านทนง โนสูงเนินและท่าน
สมบูรณ์แก้วมาลา มีท่านใดที่จะเสนออีกยังไม่ผ่านคนที่ 2 นะคะเอาคนที่ 
1 ก่อนไม่มีใครเสนอใช่ไหมคะ ก็เป็นอันว่าไม่มีใครเสนอเข้ามาอีกจะได้
เป็นท่านชัญญานุช  แก้วสุพรรณเป็นคนที่ 1 ต่อไปนี้ ฉันจะถามกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 ท่านใดจะเสนอกรุณายกมือค่ะเรียนเชิญ ท่านชัญญานุช
แก้วสุพรรณค่ะ 
ดิฉันนางชัญญานุช แก้วสุพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือคุณทนง  โนสูงเนิน 
 
กรุณาขอเสียงรับรองค่ะ  
ผู้รับรอง 1.นางสาวสตาร์รัก   อักษร  
ผู้รับรอง 2. นายสมบูรณ์  แก้วมาลา 
 
ขอบคุณค่ะท่านสท.สมบูรณ์ มีท่านใดที่จะเสนอคนอ่ืนไหมคะไม่มีนะคะ
รับรอง 2 คนสมบูรณ์ แก้วมาลาและสตาร์รัก ต่อไปดิฉันก็จะให้เสนอคน
ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกท่านใดจะเสนอกรุณายกมือค่ะ 
 
ดิฉัน สตาร์รัก  อักษร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอ ท่านสมบูรณ์
แก้วมาลา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ 
 
กรุณาขอเสียงรับรองค่ะ  
ผู้รับรอง 1.นางสาวชัญญานุช   แก้วสุพรรณ  
ผู้รับรอง 2. นายทนง  โนสูงเนิน 
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คนแล้ว ก็ขอให้สมาชิกท ากิจ
ธุระส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัยให้เวลาประมาณ 10 นาท ี
เป็นอันว่าผ่านขั้นตอนคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขั้นตอนต่อไปก็ให้
เลขาสภาฯชี้แจงระเบียบขั้นตอนการด าเนินงานต่อไป เรียนเชิญเลขา 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ (วรรค 
สาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณา เป็นสาม 
วาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียว 
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ที่ประชุม 
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นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
 

ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่าง
น้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติแ ละมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 
ขอเสนอเลยนะคะให้แปรญัตติระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน ให้ส่งค า
ขอแปรญัตติมาระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 25 กันยายนเวลา ประมาณ 
07.00 น ถึง 20:00 น  ที่ห้องประชุมสภาต าบลชนบทแห่งนี้ ท่านใดท่ี
จะแปรญัตตินะคะที่ประชุมรับทราบนะคะ เชิญเลขาค่ะ 
 
ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2564  วันที่ 24 กันยายนเวลา 08.30 น ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอแจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2563 เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท โดยจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ พร้อมสรุปผลการพิจารณาค าเสนอแปร
ญัตติฯของคณะกรรมการแปรญัตติฯต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
-รับทราบ 
 
5.3  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2563 เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
กราบ เรี ยนท่ านประธาน  กระผมนายชั ช วาล ตั้ ง วัฒนสุ วรรณ
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เนื่องจากตามที่เทศบาลต าบลชนบท
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ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และปี 
2562 ซึ่งมีโครงการที่จะเสนอญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงนะครับ ดังต่อไปนี้  
การพิจารณาขออนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณประจ าปี 2563 ในเอกสารญัตติที่ส่งให้สมาชิกถ้า
เป็น 2562 ให้เปลี่ยนเป็น 2563 ในข้อที่ 1 ในส านักปลัดแผนรักษา
ความสงบภายใน แผนการบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาความสงบ
ภายใน งบลงทุนก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ราคาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงานจ านวนหนึ่งเครื่อง 17,000 
บาท เนื่องจากกองคลังเทศบาลต าบลชนบทได้ตรวจสอบค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงานจ านวน 1 เครื่องพบว่า
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT ในการปรับปรุงใหม่ท าให้รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลชนบทนะครับ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบดุล  หมวดค่าใช้จ่ายค่า
ครุภัณฑ์ประเภทรายจ่ ายค่าครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  โครงการค่า
คอมพิวเตอร์ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One งบประมาณอนุมัติ 
17,000 บาท งบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม  หน่ วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ ( Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
                  ข้อความใหม่ นะครับมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วยเปลี่ยนเป็นข้อความ
ใหม่ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จ านวน 1 หน่วยหน่วย  2  
              2.ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ า 2562 แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนงบ ลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนจันตะประเทศถึงศาลเจ้า
พ่อกรมทา หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง เนื่องจากกองช่างเทศบาลต าบล
ชนบท ได้ส ารวจโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพบว่ามีการคลาดเคลื่อนของปริมาณงาน
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นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
นางสาวกัณทิดา ประจันตะเสน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

ก่อสร้างแล้วพ้ืนที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับโครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นสาระส าคัญจึงจ าเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน
งบประมาณรายจ่ายปรับลดวงเงินก่อสร้างและปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อสภาเทศบาล
ต าบลชนบท โดยมีรายละเอียดคือแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหาร
ทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงแยกถนนจันตะประเทศถึงศาลเจ้าพ่อกรมทา ต าบลศรีบุญเรือง
งบประมาณอนุมัติเดิม 1,533,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น 
1,257,000 บาท  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
            ข้อความเดิม ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงแยกถนนจันตะประเทศ
ถึงศาลเจ้าพ่อกรมฑา หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร ยาว 1,031 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,031 ตารางเมตร 2) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,198 ตารางเมตร และตี เส้นจราจรด้วยสี 
Thermoplastic พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
           ข้อความใหม่ ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงแยกถนนจันตะประเทศ
ถึงศาลเจ้าพ่อกรมฑา หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง 1) ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 929 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 929 ตารางเมตร 2) เสริมผิว
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร 3) 
เสริมผิวลาดย่างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 
419 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,514 
ตารางเมตร และตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
125 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จึงได้โปรดน า
เรียนและพิจารณาขอบคุณครับ 
 
สภาสมาชิกท่านใดมีความสงสัยและก็จะเพ่ิมเติมแก้ไขอะไรตามที่ท่าน
นายกชี้แจงกรุณายกมือ ถ้าไม่มี จะขอมติเห็นชอบหลักการญัตติ 5.3 ใคร
เห็นชอบเรื่อง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ญัตติ 
5.3  จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 
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นางอุบล   กองค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ                       
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์ 2.นายสมเดช หอมตา 3.นายวโิรจน์  แสงมณี   4.นายอรรคพล  
คามดิษฐ์) 
ลาประชุม  1 ท่าน   (.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
 
 
5.4 ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
       2563  เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพุทธศักราช 2563 เพ่ือให้ท่าน
สมาชิกสภาได้โปรดพิจารณา  สืบเนื่องจากตามที่เทศบาลต าบลชนบทได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ซึ่งมี
งบประมาณเหลือจ่ายและมีงบประมาณ ที่ไม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่าย
และมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลต าบลชนบท ในการนี้กระผมขอน าเรียน
เพ่ือเสนอรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ได้ทราบ
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ซึ่ง
เอกสารที่ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาก็จะมีอยู่ 2 ส่วน ในส่วนที่หนึ่งก็คือ
บันทึกข้อความการโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วก็บัญชีรายการขอโอน
งบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายงานใหม่เป็นบัญชีขวาง  
กระผมขออนุญาตน าเรียนในส่วนของบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องของบันทึกขอ
อนุมัติโอนงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ 17 
กันยายน 63 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ดังนี้  
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1) รายการค่าชุดรับแขกหลุยส์โรสหลุยส์+โต๊ะกลาง
หลุยส์โรสหลุยส์ สีธรรมชาติ   จ านวน  2 ชุดๆละ 69,000 บาท  เป็น
เงิน  138,000.- บาท  ซ่ึงประกอบด้วย  

1.1 ขนาด 3 ที่นั่ ง ไม่น้อยกว่า  180x60x100 
เซนติเมตร  จ านวน  2 ตัว 1.2 ขนาด 1 ที่นั่ง ไม่น้อยกว่า  60x60x95  
เซนติ เมตร  จ านวน  4 ตัว  1 .3 ขนาดโต๊ะกลาง  ไม่น้ อยกว่ า  
100x60x45 เซนติเมตร  จ านวน  2 ตัว 

2) รายการค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  (โต๊ะท างาน)  

จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  22,000 บาทเป็นเงิน  22,000 บาท   
ประกอบด้วย 
                    2.1).  โต๊ะท างาน   ขนาดลึก 87 ซม. กว้าง  180 ซม. 
สูง 76 ซม. 
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                     2.2).  ตู้ข้างยาว   ขนาดลึก  52 ซม. กว้าง 
120 ซม. สูง 76 ซม 
                      2.3).  รายการค่าตู้เล็ก  ขนาดลึก 40 ซม.  
กว้าง  47 ซม. สูง 54 ซม. 
            3). รายการค่าเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ 
6,900 บาท  เป็นเงิน  6,900 บาท   โดยมีรายละเอียด คือพนักพิง
รายละเอียดตามเอกสารนี้นะครับ 
                  4) รายการค่าเก้าอ้ีประชุมหน้าห้องนายก จ านวน  19  
ตัวๆละ  4,800 บาท  เป็นเงิน 91,200  บาท ประกอบด้วย เก้าอ้ี
ส านักงานพนักพิงเตี้ย  มีท้าวแขนโดยมีรายละเอียดตามเอกสารครับ 
                  5)เก้าอ้ีประธานโต๊ะประชุมหน้าห้องนายก จ านวน 3 ตัว
ตัวละ 5,900 บาทเป็นเงิน 17,700 บาท ประกอบด้วยเก้าอ้ีส านักงาน 
พนักพิงสูงมีเท้าแขน  

                   6) รายการค่าเก้าอ้ีหน้าโต๊ะท างาน จ านวน  4 ตัวๆละ  
4,900 บาท  เป็นเงิน 19,600  บาท    

                   7) รายการค่าชั้นวางแฟ้มจ านวน 4 หลัง 5,900 บาท
เป็นเงิน 23,600 บาท  
                  8) รายการค่าโต๊ะท างาน โล่ง จ านวน 17 ตัว   ตัวละ  
3,800 บาทเป็นเงิน 64,600 บาท  
                  9) รายการค่าโต๊ะสามเหลี่ยม จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
1,500 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท  
                  10) รายการค่าโต๊ะวางแฟ้มห้องปลัดจ านวน 1 ตัว ตัวละ 
5,900 บาท  เป็นเงิน 5,900 บาท  
                 11) รายการค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ 6 ฟุต จ านวน 50 
ตัว ตัวละ 2,900 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท  
                 12 )รายการค่าโต๊ะประชุมหน้าห้องนายกจ านวน 1 ตัว
เป็นเงิน 15,900 บาท  
                 13 )รายงานค่าโต๊ะประชุมหน้าห้องปลัดจ านวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 19,500  บาท   
                  14)รายการเก้าอ้ีหน้าห้องประชุมสภา จ านวน 32 ตัว ตัว
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 
                 15) รายการ ค่าจัดซื้อตู้หนังสือจ านวน 2 ตัว ตัวละ 
13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท  
                 16) รายการจัดซื้อตู้หนังสือ สามบานสูงจ านวน 1 ตัว ตัว
ละ 14,500 บาท 
                 17) รายการเก้าอ้ีนั่งคอยส านักปลัดจ านวน 15 ชุด ชุดละ 
6,000 บาท  เป็นเงินจ านวน 90,000 บาท  
                 18) รายการค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 5 หลังหลังละ 
5,000 บาทเป็นเงินจ านวน 25,000 บาท  
                19) รายการตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 6 หลัง หลัง
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ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท  
              20) รายการค่าตู้บานเลื่อน จ านวน 7 หลัง หลังละ 3,500 
บาท เป็นเงิน 24,500 บาท  
              21) รายการค่าตู้เก็บเอกสาร กระจกใสบานเลื่อน จ านวน 2 
หลังหลังละ หลังละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
              22) รายการค่าตู้เอกสาร วาง 6 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุตมีชั้น
กลาง จ านวน 1 หลังเป็นเงิน 5,000 บาท  
              23) รายการค่าครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะ ท างานแบบเข้ามุม
จ านวน 2 ชุดชุดละ6,500 บาทเงิน 13,000 บาท  
             โดยโอนลดจากรายการ ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือ
รายการเหลือจ่ายอันนี้ขออนุญาตน าเรียนรายการที่ขอโอนก่อนนะครับ       
             1.2 ส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ 
17 กันยายน 2563 แจ้งว่าขออนุมัติโอนงบประมาณ รายการใหม่ตาม
รายงานดังนี้ 1.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายการดังนี้  
   1) รายการค่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงไอซีทีดังรายละเอียดดังนี้  
           2) รายการค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 
25,800 บาท ตามละเอียดที่ก าหนดในเอกสาร 
           3) รายการค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tamk Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามละเอียดที่ก าหนดในเอกสาร  
           โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่
เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
           1.3  กองคลัง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 6701/347 ลงวันที่ 
11 กันยายน2563 แจ้งการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ตามรายการ ดังนี้ 
           1.3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
            1) รายการค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  มีมือจับชนิดปิด 
จ านวน 10 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท มี
รายละเอียดดังนี้ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาดกว้าง 91 x 45x 182 
เซนติเมตรมีมือจับชนิดปิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
             2) รายการค่าตู้ เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลื่อน 
จ านวน 5 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลื่อน แบบกระจกใส
บานเลื่อน ขนาด 118.5x40.7x88 เซนติเมตร มีกุญแจล๊อค 
             3) รายการค่าตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 4 หลัง 
ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตู้เก็บ
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เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 45.2 x 62 x 133.1 เซนติเมตร มี
กุญแจล๊อค  
              4) รายการค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้าง 90 x30 x 170 
เซนติเมตร 
             5) รายการค่าชุดโต๊ะท างานแบบเข้ามุม จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
6,250 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) โต๊ะ
ท างาน หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน 2) โต๊ะท างาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร มีลิ้นชักขวา จ านวน 1 ตัว 
3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร มีที่วาง
คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว 4) โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 
เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า25 มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว 
           6) รายการค่าเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 15,000 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เก้าอ้ีส านักงานหุ้ม 
พีวีซี สีด า มีพนักพิง มีโช๊คปรับระดับสูง-ต่ า ได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  
            โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการ
ที่เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
           1.3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  1) รายการค่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเอกสาร 
           2) รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสาร 
โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือ
จ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
           1.4 กองสาธารณสุขฯ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 6703/135  
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 แจ้งว่า ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่ตามรายการ ดังนี้ 
 1.4.1  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
            1) รายการค่าตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลื่อน จ านวน 
1 หลัง เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจก 2 บานเลื่อน แบบกระจกใสบานเลื่อน ขนาด 118.5x40.7x88 
เซนติเมตร มีกุญแจล๊อค 
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 2) รายการค่าชุดโต๊ะท างานแบบเข้ามุม จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
6,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) โต๊ะท างานแบบเข้ามุม หน้าโต๊ะ
ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน 2) โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 เซนติเมตร มี 2 ลิ้นชักขวา จ านวน 1 ตัว 3) โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร มีที่วางคีย์บอร์ด 
จ านวน 1 ตัว 4) โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 เซนติเมตร 
ขนาดไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว 
โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือ
จ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
         1.5 กองสาธารณสุขฯ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 6703/135  
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 แจ้งว่า ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่ตามรายการ ดังนี้ 
         1.5.1 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
        1.รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสาร 
โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือ
จ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
        1.6 กองสาธารณสุขฯ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ขก 6703/138 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2563 แจ้งการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ตามรายการ ดังนี้ 
 1.6.1  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 1) รายการค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x 30x170 
เซนติเมตร มีล้อเลื่อน 

โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่ 
เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
         1.6.2  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
        1.รายการค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสาร 
โดยโอนลดจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายหรือรายการที่เหลือ
จ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการดังกล่าว 
         1.7  เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบ พบว่า โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
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ระเบียบวาระท่ี 6 
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อรรคพล  คามดิษฐ์                
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นกรีต ช่วงแยกถนนจันตะประเทศ ถึงศาลเจ้าพ่อกรมฑา หมู่ที่ 1 ต าบล
ศรีบุญเรืองพบว่า มีการคลาดเคลื่อนของปริมาณงานก่อสร้าง และพ้ืนที่
ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้
ปรับลดเนื้องานลงจึงจ าเป็นต้องลดจ านวนเงินลง เพราะฉะนั้น จึงขอ
อนุมัติโอนลดวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงแยกถนน
จันตะประเทศ ถึงศาลเจ้าพ่อกรมฑา หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง จ านวน
เงิน 1,533,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.7.1 ขอโอนลดวงเงินงบประมาณ จากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงแยกถนนจันตะประเทศ ถึงศาลเจ้าพ่อกรมฑา หมู่ที่ 
1 ต าบลศรีบุญเรือง ตั้งไว้จ านวนเงิน 1,533,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,533,000 บาท โดยขอโอนลด 276,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวนเงิน 1,257,000 บาท 
จึงได้โปรดน าเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 
 
สภาสมาชิกท่านใดมีความสงสัยและก็จะเพ่ิมเติมแก้ไขอะไรตามที่ท่าน
นายกชี้แจงกรุณายกมือ ถ้าไม่มี จะขอมติเห็นชอบญัตติ 5.4 ใคร
เห็นชอบเรื่อง เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563 ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563 ญัตติ 
5.4  จ านวน 7 เสียง 
(1.นางอุบล  กองค า2.นายทนง  โนสูงเนิน3.นางสาวสุภารัตน ์ เคนโพธิ ์ 4.นายสมบูรณ์    แกว้
มาลา   5.นางสาวสตาร์รัก  อักษร  6.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน 7.นางชัญญานุช    แก้ว
สุพรรณ ) 

ไม่เห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านง เมืองวงษ์ 2.นายสมเดช หอมตา 3.นายวโิรจน์  แสงมณี   4.นายอรรคพล  
คามดิษฐ์) 
ลาประชุม  1 ท่าน   (.นายวสันต์  วรางคณวดี ) 
 
ญัตติอื่นๆ(ถ้ามี)           
 
ต่อไปเป็นวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่าน อรรคพล ค่ะ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม อรรคพล  คามดิษฐ์  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1  อยากจะหารือๆ เรื่องที่ 1 ก่อนอ่ืนขอขอบคุณท่านนายก
ท่านประธานสภา โครงการก็ได้อนุมัติผ่านสภาไม่มีอุปสรรคใด  แต่เป็น
ข้อสงสัยว่าตามระเบียบแล้ว เรื่องระเบียบส านักปลัดท างานให้กับฝ่าย
บริหารส านักปลัดใช่หรือไม่ เอกสารที่ได้มาผมเข้าใจว่าสภาต้องมีสิทธิ์ที่
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จะได้รับรู้รับทราบตอนนี้มันผ่านมาแล้วทุกอย่าง ได้รับการอนุมัติแล้วทั้ง
เงินเก่าเงินใหม่กันเงิน แต่ผมอยากหาเรื่องระเบียบว่าพวกเราจะท า
อย่างไรกันผมปรึกษาเท่านั้นเองนะครับ น่าจะต้องแจกเอกสารให้สมาชิก
ต้องรับทราบก่อน 3 วัน ขออนุญาตให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงให้
ทราบโดยทั่วกัน เรื่องที่ 2 สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้วก็ผมมีข้อสังเกต
ต้องขอขอบคุณท่านนายกฝากท่านประธาน ฝ่ายบริหารว่ากระผม
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่น างบประมาณจ านวน 4,500,000 กว่า
บาท เพ่ือที่ท าถนนซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้บริหารได้ถมดินไว้ ให้ชาวบ้านได้
สัญจรสะดวกสบายจากหมู่ 4 ไปถึงถนนบ้านดอนดู่ อันนี้เป็นข้อสงสัย
สอบถามวันนั้นเอกสารที่น าเข้าประชุมเกิดความซ้ าซ้อนในเรื่องของดินถม
หัวข้อที่รายการที่ 1.3.3  เป็นจ านวนเงิน 168,463.32 บาท ซึ่ง
งบประมาณ 4,500,000.89 บาท เมื่อพวกเราทุกคนเห็นข้อบกพร่อง
หรือข้อสงสัยและอยากจะสอบถามว่า ณ ตอนนี้เงินก้อนนี้ได้ถอดออก
หรือยังเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานในการประชุมใน
ครั้งนี้ขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้วก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านอรรถพล คามดิษฐ์ ที่ได้สอบถามใน
ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับที่ 
 1 ในเรื่องของการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้อง ที่สภาได้มี
มติเห็นชอบอนุมัติไปแล้ว เรียนท่านสมาชิกสภา เนื่องจากว่าในส่วนของ
เอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภา ต้องขอบพระคุณส าหรับค าแนะน าที่เป็น
ห่วงเรื่องรายละเอียดในการโอนลดและโอนเพ่ิม ตั้งเป็นรายการใหม่ นั้น
ในส่วนของการด าเนินการ เนื่องจากผู้บริหารเองได้รับบันทึกจากฝ่าย
ประจ าในการที่มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ท างานซึ่งรายละเอียดในการท างาน จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ เก็บ
เอกสาร ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องงานเยอะพอสมควรและ
บุคลากรที่โอนย้ายมา เพ่ือต้องการที่จะให้มีประสิทธิภาพในการท างานจึง
มีความจ าเป็นต้องให้ฝ่ายประจ าบันทึกเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อสิ่งเหล่านี้  เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างานและการน าเงินตัวเลขของงบประมาณที่จะใช้
ในการโอนนั้น เนื่องจากว่าเราต้องการให้ตัวเลขชัดเจนว่าในปลายปี
งบประมาณจะมีเงินเหลือจ่ายมากน้อยเพียงใด ก็เลยให้เกิดความล่าช้า 
อันนี้ยอมรับแต่ว่าในรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องทั้ งตัวผมเองในฐานะ
นายกเทศมนตรีแล้วก็ปลัดเทศบาลได้ศึกษาในรายละเอียดระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนี้ เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาได้มีความมั่นใจมาก
ขึ้นว่ารายละเอียดครุภัณฑ์ในการที่จะซื้อเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ  ถ้าเป็นครุภัณฑ์ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณเราก็จะใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาดซึ่งตัวผมเองก็
ให้นโยบายกับปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายประจ าในการที่จะ
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ซื้อครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับราคาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน
ซึ่งผมก็ขออนุญาตยอมรับในเรื่องการจัดส่งเอกสาร ในคราวต่อไปก็จะ
พยายามท าให้ทัน แต่เบื้องต้นในส่วนของการส่งในแนวทางการศึกษานั้น
ถ้าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็จะต้องส่งให้ทันภายใน 3 วัน 
ตามขั้นตอนการจัดท างบประมาณ แต่ก็รับเอาไว้เป็นค าท้วงติงเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงการท างานครั้งต่อไป ขอบคุณท่านทุกท่านนะครับส่วน
ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการด าเนินการแก้ไขปัญหาโครงการถนนคันดิน
รมหนองกองแก้ว ฝั่งตะวันออกหมู่ 4 ต าบล ศรีบุญเรือง ไปยัง หมู่ที่ 4 
ต าบล ชนบท เพ่ือให้ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านทราบรายละเอียดด้วย ปัญหา
โครงการดังกล่าวเมื่อปี 2562 ได้เกิดพายุโพดุลเข้ามาในพ้ืนที่ประเทศ
ไทย ซึ่งเทศบาลต าบลได้รับผลกระทบ ท าให้ถนนดังกล่าวถูกน้ าพัดขาด
ในบางช่วง เนื่องจากน้ ามาเยอะการระบายน้ าไม่ทัน ผมก็ใช้เครื่องจักร
ของเทศบาลต าบลชนบทในการแก้ปัญหาตัดช่องระบายน้ าเพ่ิม ได้มีการ
มอบหมายให้กองช่างด าเนินการส ารวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
โครงการดังกล่าวและมีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ในการประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมาในญัตติ
ส่งให้ท่านประธานสภาซึ่งมีโครงการแก้ไขปัญหาผิวจราจรคอนกรีตส าเร็จ 
ด้วยความที่ตัวผมเองได้มอบหมายงานให้กับฝ่ายประจ าก็เลยเกิดความ
บกพร่องโดยไม่ได้เจตนาก็คือมีโครงการทั้ง 2 โครงการมีความทับซ้อนกัน
ก็คือโครงการถนนดินหนึ่งแสนกว่าบาท ที่ท่านพูดไปมันมีเนื้องานใน
โครงการทับซ้อนซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการขออนุญาตแก้ไขและ
ตัดโครงการออกหนึ่งแสนกว่าบาท เพ่ือให้เหลือเฉพาะโครงการถนน
คอนกรีตซึ่งมีปริมาณงานดินนั้นอยู่แล้ว ซึ่งสภาได้รับอนุมัติด้วยดีในการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนั้น ปัจจุบันได้มอบหมายสั่งการไปยังท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางล่าสุดได้สอบถามไปยังฝ่ายประจ าผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตามค าสั่งปัจจุบันราคากลางโครงการนี้ได้อนุมัติผ่านระบบแล้ว ตอนนี้อยู่
ในขั้นตอนการจัดท าแผนก่อสร้างเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ขอบคุณ
ที่เป็นห่วงที่ท่านแนะน ารวมทั้งเป็นห่วงเรื่องความทับซ้อนของโครงการ ก็
อย่างที่ผมน าเรียนในคราวที่แล้วได้ท้วงติงผมก็ได้ขออนุมัติสภา เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงญัตติ เพ่ือตัดโครงการดังกล่าวออกโดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินการขอขอบคุณครับ  
 
มีใครจะเพ่ิมเตมิอีกไหมคะ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงและ
เข้าร่วมประชุม ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลท่านรองนายกทั้งสองท่าน และ
เจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ ก านันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทของเราที่เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งได้น าปัญหาและข้อสงสัยมาถามในที่ประชุม
ขอบพระคุณมาก  

 




